

LỄ TIẾP NHẬN

ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP KHOA Y ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ - NĂM 2019

Sáng ngày 25/03/2019, Đoàn cán bộ Khoa Y Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng vinh dự phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận 95 sinh viên khóa K21 tại hội trường lớn Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyển Bệnh viện Trung ương Huế. Trong buổi lễ tiếp nhận trang trọng này, về phía bệnh viện Trung ương Huế với sự tham gia của GS.TS.BS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Ths.BSCKII Hoàng Thị Lan Hương – Phó giám đốc bệnh viện Trung ương Huế; TS.BS Mai Đình Điều – Phó giám đốc bệnh viện Trung ương Huế cùng tập thể các Trưởng phó khoa phụ trách đào tạo và hướng dẫn sinh viên trong đợt thực tập này. Về phía đoàn cán bộ Khoa Y Trường Đại học Duy Tân gồm có: PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Minh - Phó hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân; TS.BSCKII Võ Thị Hà Hoa – Trưởng khoa Y; BSCKII. Trương Thanh – Phó trưởng khoa Y; TS.BS Hoàng Hà – Phó trưởng khoa Y; BSCKII. Ngô Nguyễn Xuân Nam – PBM Ngoại Khoa Y; Ths.BS Nguyễn Phúc Học và một số giảng viên của khoa.

Trong đợt thực tập tại Bệnh viện Trung ương Huế, sinh viên được phân công luân phiên tại 4 chuyên khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng; Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình - Bỏng; Nội Nội tiết - Thần kinh - Hô hấp; Nội Tim mạch từ ngày 25/3/2019 đến ngày 21/4/2019. Chương trình đào tạo này được thực hiện theo Hợp đồng số 1396/HĐTH-BVH, ngày 6/11/2018 về đào tạo thực hành giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, GS.TS Phạm Như Hiệp đã giới thiệu những bước phát triển của bệnh viện Trung ương Huế trong suốt chiều dài 125 thành lập bệnh viện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học thực hành trên lâm sàng đối với sinh viên Y khoa tại bệnh viện và nghề y là một nghề học suốt đời. Việc thực hành lâm sàng sẽ giúp sinh viên trang bị được những kiến thức y khoa cho đến những kỹ năng về giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân. Đây cũng là cơ hội cho sự hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế và trường Đại học Duy Tân ngày càng phát triển bền vững. Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế cũng đã có đôi lời nhắn gửi đến các Trưởng phó các chuyên khoa có sinh viên đến thực tập để các em có những điều kiện thực hành tốt nhất và chào mừng sinh viên Y khoa khóa 21 Trường Đại học Duy Tân đến thực hành tại bệnh viện Trung ương Huế năm 2019.



GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc bệnh viện TW Huế phát biểu tại buổi lễ.

Về phía đoàn cán bộ Khoa Y Đại học Duy Tân, PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm chu đáo nhiệt tình của Bệnh viện Trung ương Huế đã dành cho Đại học Duy Tân và cũng có đôi lời giới thiệu về những thành tựu đạt được trong sự lớn mạnh 25 hình thành và phát triển của Đại học Duy Tân và 10 năm thành lập Khối Khoa học sức khỏe của nhà trường. Đồng thời, cũng nhấn mạnh việc hợp tác liên kết đào tạo thực hành cho sinh viên Y khoa Đại học Duy Tân với Bệnh viện Trung ương Huế là bước đi quan trọng góp phần để đào tạo những bác sĩ tương lai đủ phẩm chất và năng lực phục vụ công tác y tế sau khi tốt nghiệp. Cuối cùng, Thầy Nguyễn Ngọc Minh căn dặn với tất cả sinh viên Y khoa tham gia đợt thực tập phải cố gắng nỗ lực không ngừng, nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là trang bị những kiến thức hành trang vững chắc cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người sau này của các em sinh viên Y khoa – Đại học Duy Tân.



PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh phát biểu

Cuối buổi lễ tiếp nhận đoàn sinh viên thực tập khoa Y Đại học Duy Tân Đà Nẵng, giữa 2 đơn vị giao lưu chụp ảnh lưu niệm cùng toàn bộ sinh viên tham gia đợt thực tập.



Ảnh lưu niệm sự hợp tác liên kết đào tạo thực hành giữa Đại học Duy Tân và Bệnh viện Trung ương Huế 25/03/2019.

Buổi lễ đã được tổ chức thành công trong không khí vô cùng trang trọng, vui vẻ và đầy thiện chí. Đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị Đại học Duy Tân và Bệnh viện Trung ương Huế. Sau buổi lễ, các nhóm sinh viên theo sự hướng dẫn của các Trưởng phó các chuyên khoa được làm quen cơ sở vật chất và môi trường thực hành mới tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đồng thời, đoàn cán bộ Khoa Y Đại học Duy Tân cũng đã tham quan mô hình học tập thực hành tại Bệnh viện trung ương Huế và có đôi lời nhắc nhở sinh viên trong quá trình học tập này.



TS.BSCKII Võ Thị Hà Hoa –Trưởng Khoa Y đang có đôi lời nhắc nhở sinh viên K21 tham gia thực tập.

Ths. Đinh Phong Sơn – Khoa Y